

เมดิ เซเลส ผู้นำเข้าโบทีออกซ์เกาห์ลี แบรินด์ “นิวโร น็อกซ์” โซว์ไบ ออย. แกลงโต้ หลังถูกนางแบบสาวก ล่าวหาว่าเป็น โบทีออกซ์ปลอม พร้อมประกาศดำเนิน คดีให้ถึงที่สุด เหตุทำภาพลักษณ์เสียหาย ผู้บริโภค ขาดความเชื่อมั่น



จากกรณีที่นางแบบสาวประเภทสอง นายมิเชล วิเฮ้ท์ อายุ 35 ปี ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เข้าร้องเรียนกับ สสจ. เชียงใหม่ และเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ. แม่ปิง ว่า ตนได้ฉีดโบทีออกซ์แบรินด์ดังของเกาห์ลี ในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง จนทำให้หน้าเบี้ยว มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน พร้อมให้ข้อมูลและนำขวดสินค้ามาโชว์ต่อสื่อมวลชน พร้อมกับกล่าวหาโบทีออกซ์แบรินด์ดังกล่าวเป็นโบทีออกซ์ปลอม ไม่มีไบ ออย. รับรองสินค้า สร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้านี้

ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) ณ ห้องออร์คิด ชั้น 1 โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ นายสุรวุฒิ วุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิ เซเลส จำกัด ผู้นำเข้าโบทีออกซ์เกาห์ลีแบรินด์ “นิวโรน็อกซ์” กล่าวว่า จากการที่นางแบบคนดังกล่าวได้เข้าร้องเรียนและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ว่าฉีดโบทีออกซ์แล้วหน้าเบี้ยว พร้อมกับพุดจาพาดพิงถึงโบทีออกซ์เกาห์ลีแบรินด์ “นิวโรน็อกซ์” และมีการนำขวดสินค้ามาโชว์ต่อสื่อมวลชนว่า สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีไบ ออย. แถมยังกล่าวหาว่า เป็น

โบทีออกซ์ปลอม ตอนที่ผมทราบข่าว รู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอยากชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ทั้งนี้เราขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์โบทีออกซ์ที่เรานำเข้าได้มาตรฐานทุกอย่าง และมีไบ ออย. ถูกต้อง ไม่ใช่โบทีออกซ์ปลอมอย่างที่ถูกล่าวหา เราจึงนำเอกสารมายืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้หลอกลวง หรือขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์โบทีออกซ์ขนาด 50, 100 และ 200 ยูนิต ส่งขายไปยังโรงพยาบาลใหญ่ รวมถึงคลินิกความงามต่างๆ 10,000 แห่งทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการลงทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแล้วกว่า 10 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวคงต้องปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายสืบหาข้อมูลที่แน่นอนอีกครั้งเพื่อนำมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด นอกจากนี้เรายังพบข้อมูลที่น่าสงสัยหลายอย่างจากคลิปวิดีโอของผู้แจ้งความ ซึ่งอาจ

เป็นไปได้ว่า จะเป็นการโจมตีจากคู่แข่ง เนื่องจากปัจจุบันตลาดโบทีออกซ์มีตัวเลขการแข่งขันสูง และด้วยนโยบายของบริษัท เราทำธุรกิจชัดเจนตรงไปตรงมา

ตัวผมเองเป็นเภสัชกรมาก่อน ย่อมรู้ว่า ยาตัวไหนดีไม่ดี ถ้าหากไม่ดีจริงนิวโรน็อกซ์คงไม่สามารถครองอันดับ 1 ในตลาดได้ในขณะนี้

สุดท้ายอยากฝากถึงประชาชนทุกคน ว่า “ปัจจุบันสารโบทีออกซ์” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ก่อนตัดสินใจควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน เพราะปัจจุบันมีการทำสินค้าปลอมออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ พยายามเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้อตลอด เพราะถือว่าเป็นอันตรายมากๆ จึงขอแนะนำให้รักษากับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีใบอนุญาตถูกต้องจะดีที่สุด”

ทั้งนี้ บริษัท เมดิ เซเลส จำกัด ได้ส่งหนังสือยืนยันว่า สินค้าชื่อการค้า Neuronox ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียน 1C44/51 (NG) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำรับ จากขนาดบรรจุ 100 ยูนิต เป็นขนาด 50 , 100 และ 200 ยูนิต ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขรับที่ 90446/53 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2554

#

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ยุลาวัลย์ เหลืองประเสริฐ (จูน) 085 345 9111 , จิรสุดา จิตราภรณ์ 064 301 2555

บริษัท ซีเคิร์ท คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์)